



ที่ นร/กษต.1013.8/ว ๘

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม 10300

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

เรียน (กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใช้
แทนระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และในบทเฉพาะกาลข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ระบุว่า “ข้าราชการ
ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า
ข้าราชการผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีนี้” นั้น

ก.ข.ต. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดข้อปัญหาในการตีความเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการชดใช้และการชดใช้เงินกรณีข้าราชการผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จึงได้กำหนดหลักการ ดังนี้

๑. กรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดย

๑.๑ ได้เสร็จสิ้นการศึกษาหรือยังไม่เสร็จสิ้นการศึกษา แต่กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ชดใช้ก่อนหรือในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใช้บังคับ

๑.๒ ได้เสร็จสิ้นการศึกษาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาและ
ปฏิบัติผิดสัญญาก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใช้บังคับ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเรียกให้
ชดใช้ตามสัญญา)

/1.3 ได้เสร็จสิ้น...

1.3 ได้เสร็จสิ้นการศึกษาก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 จะมีผลใช้บังคับ แต่ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ภายหลังจากวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 มีผลใช้บังคับ

หลักการ:

ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้และการชดใช้เงินกรณีที่เกิดสัญญาฯ ในข้อ 1.1 – 1.3 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้กับสังกัด

2. กรณีที่ส่วนราชการได้จัดสรรทุนให้ผู้รับทุน และมีการทำสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย

2.1 ผู้รับทุนอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหรือถูกดำเนินคดีตามสัญญา รับทุนหรือสัญญาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ที่จัดทำตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักการ:

ให้ถือตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้กับสังกัด และเจ้าของทุน โดยไม่สามารถแก้ไขสัญญา รับทุนหรือสัญญาการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ได้

2.2 ผู้รับทุนหรือข้าราชการอยู่ระหว่างศึกษา หรือฝึกอบรม และขณะศึกษาหรือ ฝึกอบรม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 มีผลใช้บังคับ

หลักการ:

การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 จะมีผลใช้บังคับให้ถือตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสังกัด สำหรับระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศที่ยังเหลืออยู่ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การชดใช้ทุน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

3 กรณีของข้าราชการที่รับทุนจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่น

หลักการ:

การทำสัญญารับทุนให้เป็นไปตามแบบที่เจ้าของทุนกำหนด ซึ่งอาจทำสัญญาแตกต่างหากจากสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเจ้าของทุนจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุนในสัญญารับทุน ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา วัชรากิต)

เลขาธิการ ก.พ.

ประธาน ก.ช.ต.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ

โทร. 0 2281 9453

โทรสาร 0 2280 3334, 0 2628 6202